



รายงานผลการดำเนินการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุขและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปลายพระยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กิจกรรม ๒.๗ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรมที่ดี/ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ โทร. ๐ ๗๕๖๘ ๗๑๐๔

รายงานผลดำเนินการจัดกิจกรรม
ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือโมเดล STRONG
ใช้พันธะสัญญา คือ สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ความเป็นมา

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทย ในระยะ ๕ ปีข้างหน้าว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการนำไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยมีความตระหนักต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น เพื่อให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริงภาคประชาชนต้องให้ความสำคัญอย่างแท้จริงกับการประยุกต์หลักปรัชญาพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้านทุจริตอื่นๆ เพื่อสร้างฐานความคิด จิตพอเพียงต้านทุจริตให้เกิดขึ้นการใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ กล่าวคือ

S (sufficient): บุคคลและชุมชนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักในการทำงานและการดำรงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

T (transparent): บุคคลและชุมชนปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นที่ตั้ง

R (realize): บุคคลและชุมชนมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

O (onward): บุคคลและชุมชนมีแนวคิดมุ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดความโปร่งใสและร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทน ต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้สำเร็จ ลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน

N (knowledge): บุคคลและชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตของชุมชนและของประเทศ

G (generosity): บุคคลและชุมชนร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรม และจิตพอเพียง

วิธีดำเนินการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา ได้จัดตั้งชมรม STRONG ขึ้นมา โดยมีคณะกรรมการของชมรมเป็นผู้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานในรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบของ โมเดล STRONG ดังต่อไปนี้

๑. กิจกรรมรณรงค์และแสดงจุดยืนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา ไม่ทนต่อการทุจริตโดยการ แสดงสัญลักษณ์ STRONG เพื่อเป็นพันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง”

๒. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา และปลูกฝังพฤติกรรมการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

๒.๑ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) รับชมสื่อการเรียนรู้ในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทน และความอายต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต

๒.๒ สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

จัดตั้งชมรม STRONG ขึ้นมา โดยมีคณะกรรมการของชมรมเป็นผู้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานมีกิจกรรมรณรงค์และแสดงจุดยืนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา ไม่ทนต่อการทุจริตโดยการ แสดงสัญลักษณ์ STRONG เพื่อเป็นพันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” กิจกรรมอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา และปลูกฝังพฤติกรรมการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และการบรรยายให้ความรู้เรื่อง จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) รับชมสื่อการเรียนรู้ ในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทน และความอายต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริตในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีเข้าร่วม จำนวน ๓๑ คน